

Hà Nội, ngày 10/06/2010

KẾT QUẢ KHỞI ĐỘNG CHIẾN DỊCH “KẾT NỐI BÀN TAY SINH THÁI CÙNG THẾ HỆ XANH”

Trên 200 bạn thanh niên đại diện cho các câu lạc bộ môi trường và các trường học tại 4 thành phố lớn là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đà Nẵng đã cùng tham gia phát động chiến dịch “Kết nối bàn tay sinh thái cùng Thế Hệ Xanh” trong hai ngày nghỉ cuối tuần mùng 5 và 6/6/2010.

Mạng lưới Thế Hệ Xanh xin chia sẻ các kết quả chính của sự kiện:

- Số CLB tham gia: 16 (Hà Nội), 2 (Hải Phòng), 8 (Đà Nẵng), 6 (Hồ Chí Minh) đến từ 19 trường Đại học và THCS
- Và có 17 đơn vị là những người bạn của Thế Hệ Xanh từ các tổ chức nhà nước và NGOs
- Tổng số có trên 70 các sáng kiến và kế hoạch dự kiến

Tại Hà Nội, buổi tọa đàm đã kéo dài gần 5 tiếng, không khí thảo luận sôi nổi cho tới phút cuối cùng. Các bạn trẻ đã có cơ hội học hỏi từ kinh nghiệm thực tiễn của các chuyên gia, gặp gỡ với nhiều anh chị đến từ các tổ chức trong nước và quốc tế, xem những bộ phim tài liệu về Đa dạng sinh học, thử thách Hiểu biết qua những câu đố vui và đặc biệt, trao đổi các Hành động môi trường cho chiến dịch Kết nối bàn tay sinh thái cùng Thế Hệ Xanh.

Khách mời của Thế Hệ Xanh, GS.TSKH Trương Quang Học đã trình bày tổng quan những thách thức về Đa dạng sinh học mà nhân loại đang phải đối mặt, đồng thời cũng giải thích cặn kẽ nhiều khái niệm chuyên ngành các bạn trẻ. Anh Lê Khắc Quyết, hiện đang tập trung bảo tồn và nghiên cứu loài Voọc mũi hếch, cho biết, loài linh trưởng quý hiếm này của Việt Nam đang đứng bên bờ tuyệt chủng do còn số lượng ít, vùng phân bố hẹp, bị đe dọa do săn bắn và mất sinh cảnh. Anh nhấn mạnh: "Muốn ngăn chặn điều đó, chúng ta hãy cùng nhau kết nối bàn tay sinh thái để bảo vệ đa dạng sinh học của Việt Nam, đặc biệt các loài động vật và thực vật quý hiếm như loài Voọc mũi hếch".

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, bạn Hoàng Đức Minh – Đại diện thanh niên dự COP 15 giới thiệu về phong trào 350 và kêu gọi sự hưởng ứng của toàn thể các bạn thanh niên trong chiến dịch Kết nối bàn tay sinh thái cùng Thế Hệ Xanh: “Các bạn đừng suy nghĩ rằng phải làm gì rất to tát mới là đóng góp, hãy thực hiện từ những hành động nhỏ nhất không tác động xấu đến môi trường”. Chiến dịch dự kiến sẽ thu hút các bạn trẻ, các nhóm tình nguyện vì môi trường trên cả nước liên kết các hành động tích cực, cụ thể để hướng đến 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Ngày hành động quốc tế vì biến đổi khí hậu 10/10/2010, và huy động nhiệt huyết lan toả của các sứ giả xanh tại các diễn đàn thanh niên toàn quốc và khu vực vào các thời điểm 7/7, 8/8, 9/9 và quan tâm của giới trẻ và xã hội đến hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP16 vào tháng 12/2010.

Điểm trọng tâm của buổi tọa đàm là trao đổi những hoạt động, ý tưởng, kế hoạch đang và sẽ làm – là “bàn tay sinh thái” của các cá nhân, nhóm, câu lạc bộ, tổ chức. Rất nhiều ý tưởng phong phú được đề ra, ví dụ như hoạt động 1000 người đi bộ, đêm ca nhạc kêu gọi tiết kiệm, ăn chay để dành chi phí quyên góp trồng cây, mỗi một sinh viên khi ra trường trồng lại một cây xanh ...

Chia sẻ cảm xúc từ sự kiện tại Hà Nội, anh Trần Phong, Giám đốc Trung tâm Đào tạo & Truyền thông Môi trường thuộc Tổng cục Môi trường, tổng kết “Tiếng nói của các bạn không chỉ vang lên ở đây mà ở cả TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, và Hải Phòng trong ngày hôm nay. Điều đó cho thấy các bạn không hề đơn độc”.



LIVE & LEARN
For Environment and Community



Sự kiện khởi động đã chính thức bắt đầu chiến dịch Kết nối bàn tay sinh thái cùng Thế Hệ Xanh từ 6/6 đến 12/12/2010. Thế Hệ Xanh rất mong muốn các tổ chức và cá nhân cùng chia sẻ nhiệt huyết, hợp tác và kết nối thúc đẩy Chiến dịch.

Và đây là những hoạt động sắp tới của Thế Hệ Xanh

1. Ngày 19/6/2010: Cuộc thi "Thế Hệ Xanh và môi trường Hà Nội": dành cho các câu lạc bộ, các nhóm học sinh, sinh viên yêu môi trường Hà Nội. Để đăng ký tham gia, tham khảo trên website www.thehexanh.org
2. Ngày 19-20/6/2010 tại Hà Nội và Ngày 29-30/6/2010 tại thành phố Hồ Chí Minh, tập huấn “Xây dựng năng lực hướng tới Phong cách Sống bền vững” do Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) tổ chức, với mong muốn kết nối với “Thế Hệ Xanh Việt Nam” liên kết các bạn trẻ Việt Nam với các bạn trẻ thế giới thông qua chương trình Youth Exchange do UNEP khởi xướng. Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo trên website www.sef.org.vn
3. Ngày 24 và 25/6/2010: Triển lãm "Giới trẻ hành động vì môi trường Hà Nội": dành cho các câu lạc bộ môi trường chia sẻ hình ảnh, tư liệu về hoạt động môi trường của thanh niên tại Hà Nội. Hoạt động (1) và (3) nhằm kỷ niệm 35 năm quan hệ Việt - Đức và chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, do Tổng cục Môi trường và Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) phối hợp. Để đăng ký tham gia, tham khảo trên website www.thehexanh.org

Ban tổ chức và đối tác

Mạng lưới Thế Hệ Xanh, dưới sự thúc đẩy của Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) cùng phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường (thuộc Tổng cục Môi trường), Oxfam, Hội Đồng Anh và Ủy ban sông Mê Kông.

Thế Hệ Xanh chào đón tất cả các cá nhân và tổ chức mong muốn trở thành người bạn và đối tác của Thế Hệ Xanh trong chiến dịch

Thông tin liên lạc

Lê Thị Thu Hương

Điện thoại: 04.37185930

Email: greengeneration.viet@gmail.com hoặc thehexanh@livelearn.org

Về Thế Hệ Xanh

Thế Hệ Xanh Việt Nam (Vietnam Green Generation Network) là mạng lưới các cá nhân và tổ chức thanh niên có chung mối quan tâm đến các vấn đề môi trường Việt Nam, sẵn sàng học hỏi và thay đổi vì môi trường, được thành lập và thúc đẩy bởi Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) cùng hợp tác với tổ chức Oxfam, Hội đồng Anh và các tổ chức, cá nhân chung nhiệt huyết.

Về chiến dịch: “Kết nối bàn tay sinh thái cùng Thế Hệ Xanh”

Trái đất đòi hỏi con người không chỉ giảm tác động tiêu cực đối với môi trường, mà cần huy động hành động tích cực và bền vững. Nói một cách khác, ngoài việc giảm “Dấu chân sinh thái”, chúng ta cần tăng “Bàn tay sinh thái”, và việc huy động sức mạnh, nỗ lực và “Kết nối các Bàn tay sinh thái” sẽ tạo nên những biến chuyển mạnh mẽ. Khái niệm “Dấu chân sinh thái” và “Bàn tay sinh thái” giúp chúng ta định lượng được những tác động tiêu cực và hành động tích cực của mình đối với Trái đất.



LIVE & LEARN
For Environment and Community

